

# Tư vấn những điểm nhất định phải đến ở Phú Quốc dịp 2/9

02:52 27/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Dịp 2/9 này, nhiều trải nghiệm mới cực kỳ thú vị sẽ được bổ sung thêm vào danh mục vốn đã vô cùng phong phú các hoạt động ăn chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Phú Quốc.**

## **Ngắm pháo hoa và xem show diễn trên biển đêm Phú Quốc**

Mỗi kỳ nghỉ 2/9, nhiều tỉnh thành phố thường tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng dịp lễ lớn của cả nước. Song chắc hẳn Phú Quốc sẽ gây choáng vì độ chịu chơi, khi liên tiếp bắn pháo hoa trong 5 ngày từ 30/8 đến 3/9. “Bữa tiệc” của ánh sáng sẽ xuất hiện trên sân khấu Kiss The Stars, tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, Nam đảo Phú Quốc.



*Màn pháo hoa mãn nhãn của show Kiss The Stars\_Ảnh: Nguyễn Minh Tú*

Không kể đến pháo hoa, thì Kiss The Stars - show trình diễn công nghệ đa phương tiện trên màn

biển lớn nhất châu Á cũng là một trong những trải nghiệm mới không thể bỏ lỡ ở Phú Quốc. Hàng loạt công nghệ tiên phong trên thế giới quy tụ tại show trình diễn này, như sân khấu nước tới 1.000m<sup>2</sup>, hệ thống 3 vòm chiếu, kết hợp cùng hiệu ứng nước, lửa, laser và ánh sáng. Show diễn đưa du khách như xuyên không gian và thời gian, để cùng chứng kiến chuyện tình yêu của chàng trai trái đất và chiến binh dải ngân hà, cùng chiến đấu với thế lực đen tối bảo vệ dải ngân hà. Phần kết của show diễn cũng là lúc du khách vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn pháo hoa lộng lẫy thấp sáng bầu trời đêm Phú Quốc, hòa quyện trong khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào của thị trấn đậm chất Ý - Sunset Town.

### **Con đường ẩm thực và giải trí đêm tại thị trấn Hoàng Hôn**

Đến Phú Quốc trong kỳ nghỉ 2/9, đừng quên trải nghiệm “con đường ẩm thực và giải trí đêm” mang tên Sorrento ở Thị trấn Hoàng Hôn. Đây là điểm tụ vui chơi sầm uất mới toanh ở phía Nam đảo và nó hứa hẹn những trải nghiệm khá chất mà bạn khó có thể tìm thấy ở đâu khác.

Dịp này, ba con đường đường dạo bộ giạt cấp xuống sát mặt biển được trang hoàng lộng lẫy với đèn cam, cờ phướn rực rỡ. Vào tất cả các tối từ 1-3/9, sẽ diễn ra chương trình biểu diễn đường phố, với âm thanh sống động và vũ điệu Latinh nóng bỏng của những vũ công quốc tế.





### *Những vũ điệu Latin nóng bỏng tại phố đêm Sorrento*

Có tới 26 nhà hàng, quán bar trong khu vực này, mang đến cho du khách muôn vàn lựa chọn hấp dẫn. Đó là buffet hải sản 5 sao tại Sunset Seafood Restaurant, ẩm thực Nhật Bản tại nhà hàng Jushima, ẩm thực Việt tại Cơm niêu Việt, quán “nhậu” Draft Beer ven biển... và đặc biệt hấp dẫn là quán bar trên bãi biển đầy sôi động Teatro Club.

Trong dịp nghỉ lễ này, các nhà hàng, khách sạn trong khu phố sẽ cùng giới thiệu những gian hàng ẩm thực hấp dẫn, cũng như tung ưu đãi khủng để chào đón du khách. Đi dạo trong những con phố lãng mạn đẹp tựa thị trấn ven biển nước Ý, hít căng lồng ngực mùi hương mặn mặn của biển nhiệt đới, nhún nhảy trong âm nhạc sôi động, chiêm ngưỡng màn pháo hoa sáng rực biển đêm và thưởng thức những món ăn nóng sốt, chắc hẳn đây sẽ là những trải nghiệm mang đến cho du khách những đêm khó quên tại đảo ngọc.

### **Phấn khích từng giây với Sun World Hon Thom**

Hành trình khám phá đảo ngọc Phú Quốc sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi một ngày cùng nhóm



bạn hoặc gia đình tham gia vào những thử thách bất tận Sun World Hòn Thơm trên đảo Hòn Thơm. Mở đầu chuyến đi là gần 30 phút cùng băng qua đại dương trác tuyệt của nam đảo, trên tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới. Ngay sau khi cánh cửa cabin cáp treo mở ra, du khách sẽ được chào đón bằng âm nhạc Mỹ Latinh cùng những điệu nhảy thổ dân nóng bỏng. Từ đây, hãy sẵn sàng thay đồ bơi, mang theo những chiếc kính mắt để chạy ùa vào công viên nước đẳng cấp châu Á - Aquatopia, nơi hội tụ 21 trò chơi nước hiện đại, những làn trượt cực kỳ phấn khích, dòng sông lười lãng du, phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn vui chơi.



*Công viên nước Aquatopia với những đường trượt nước hấp dẫn*

Sau công viên nước, đừng quên rẽ hướng về làng Exotica, thử thách chính mình với tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam hay cùng lên cao đến 120m, ngắm nhìn vẻ đẹp tươi xanh của Hòn Thơm qua đài quan sát 360 độ - Mắt Đại Bàng.

Nhưng cũng đừng vì mãi mê vui đùa mà quên nuông chiều chiếc bụng đói, bằng buffet ẩm thực 3 miền nóng hổi, thơm ngon tại nhà hàng Mango, để sẵn sàng năng lượng cho những trải nghiệm đầy hấp dẫn khác ở Hòn Thơm như thể thao biển, lặn ngắm san hô...



## **Nghỉ dưỡng bên những bờ biển trác tuyệt**

Nhắc đến Phú Quốc, bên cạnh những trải nghiệm vui chơi, thì người ta nhớ nhất đến những kỳ nghỉ sáng khoái bên bờ biển nhiệt đới. Các khu nghỉ dưỡng của Phú Quốc trải dài từ Bắc đến Nam hòn đảo, đa dạng từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 9, bờ biển phía nam hòn đảo được cho là đẹp nhất khi không đón gió mùa, nên bờ cát vẫn trắng mịn như kem và nước biển trong xanh.

Ở Nam đảo Phú Quốc, dọc bờ biển Bãi Kem cát trắng mịn cũng có tới 3 sự lựa chọn khác biệt để nghỉ dưỡng. Nếu du khách gia đình, nhóm bạn trẻ năng động mong muốn lựa chọn khu nghỉ giá cả phải chăng, đa dạng trải nghiệm và các hoạt động thể thao, thì Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay với phong cách căn hộ tiện nghi, cùng bể bơi tràn bờ diện tích “khủng” nhất đảo ngọc sẽ là lựa chọn lý tưởng. Còn New World Phu Quoc Resort sẽ dành cho những du khách yêu thích không gian làng chài truyền thống, tận hưởng sự riêng tư trong những căn villa bên bãi biển với hồ bơi riêng. Cuối cùng, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa sẽ là “đích đến” của những du khách sành điệu, có gu, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng sang trọng và đẳng cấp được thiết kế bởi “phù thủy” Bill Bensley.



*Khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc mang phong cách làng chài, nằm bên Bãi Kem với bờ cát trắng mịn*

Cách đó không xa nhưng biệt lập và gần gũi thiên nhiên hơn, những căn villa bên ghềnh đá của Premier Village Phu Quoc ở mũi Ông Đội, hút tẹt khách cao cấp đang tìm kiếm không gian sang trọng, yên tĩnh. Đặc biệt với vị trí trên mũi Ông Đội sẽ cho phép du khách ngắm trọn bình minh và hoàng hôn cùng một điểm.

Mang đến những giờ phút nghỉ ngơi và vui chơi sảng khoái, những trải nghiệm sôi động và đầy thách thức, Phú Quốc luôn biết cách chiều lòng những du khách khó tính. Và nếu bạn muốn có trọn vẹn những gì ấn tượng nhất cho kỳ nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh, thì Phú Quốc là điểm đến.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/tu-van-nhung-diem-nhat-dinh-phai-den-o-phu-quoc-dip-29>